

ยอดผู้ติดเชื้อหวัดใหม่ 2009 เพิ่มอีก 43 ราย รวมป่วยแล้ว 705 ราย (20/6/2552)

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 21 มิถุนายน 2552 12:16 น.

เผยยอดผู้ติดเชื้อหวัดใหม่ 2009 เพิ่มขึ้น 43 ราย รวมยอดสะสม 705 ราย อธิบดีกรมควบคุมโรคเตรียมลงพื้นที่โรงเรียนกวดวิชาให้ข้อมูลป้องกันโรค หลังพบเด็กส่วนใหญ่ยังไปเรียนพิเศษแม้ ร.ร.จะหยุด และขอความร่วมมือผู้ประกอบการสอนชดเชยกรณีเด็กป่วยหยุดเรียน ขณะที่ผู้ว่าฯ กทม.ให้นโยบายผู้บริหาร ร.ร.ในสังกัดดูแลความสะอาดทั้งชุมชนและนักเรียนต่อไป เพื่อวันข้างหน้าอาจมีโรคระบาดขึ้นอีก

นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า วันนี้ (21 มิ.ย.) พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เพิ่ม 43 ราย น้อยกว่าเมื่อวานนี้ (20 มิ.ย.) ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม รวม 705 ราย สาเหตุที่มีจำนวนผู้ป่วยน้อยลง เชื่อว่าน่าจะมาจากมาตรการป้องกันโรคในโรงเรียนได้ผล ทั้งการหยุดเรียน และทำความสะอาดโรงเรียน การหมั่นล้างมือ อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามดูสถานการณ์ของโรคในประเทศอีก 2-3 วัน จึงจะทราบผลที่แน่ชัด เพราะการลดลงของจำนวนผู้ป่วยอาจเป็นเหมือนลักษณะคลื่นที่อาจกลับมามีจำนวน ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ตาม ฉะนั้นจึงต้องไม่ประมาท

นพ.ม.ล.สมชาย กล่าวว่า บ่ายวันนี้ (21 มิ.ย.) เวลา 14.00 น. ตนและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคจะลงพื้นที่ตรวจดูให้ความรู้ที่โรงเรียน และสถาบันกวดวิชา ย่านงามวงศ์วาน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงเจ้าของสถานประกอบการ เนื่องจากพบว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ยอมหยุดเรียนพิเศษ อาจเพราะค่าเรียนมีราคาแพงมากกว่าการสอนในโรงเรียนปกติ การหยุดจึงเป็นเรื่องน่าเสียดาย และโรงเรียน สถาบันกวดวิชา มักไม่มีการสอนเสริม หรือชดเชยกรณีหยุดเรียน ดังนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคนี้ จึงอยากขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้จัดการสอนเสริมชดเชยให้กรณีพบนักเรียน ป่วยหยุดเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นเหมือนน้ำใจให้แก่เด็กนักเรียนด้วย

นพ.ม.ล.สมชาย กล่าวว่า สาเหตุที่มารณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่โรงเรียนกวดวิชา เนื่องจากข้อมูลการสอบสวนโรค พบมีเด็กนักเรียนป่วยกระจายตัวในหลายโรงเรียน จึงเชื่อว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากโรงเรียนกวดวิชา เพราะเด็กไม่ยอมหยุดเรียน และห้องเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนกวดวิชา ห้องแอร์ที่มีความแออัด มีโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งติดกันอย่างใกล้ชิด และมีเด็กนักเรียนจากหลายโรงเรียนมาเรียนร่วมกัน คงเป็นไปได้ที่การระบาดของโรคจะเกิดขึ้น แคนเดินสวนกัน จึงเชื่อว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากโรงเรียนกวดวิชา

ด้าน **ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร** ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงมาตรการและการควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009 สำหรับโรงเรียนในสังกัด กทม. 435 แห่ง เนื่องในโอกาสเดินทางมารับทราบสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด กทม. กลุ่มกรุงเทพฯ เหนือ ว่า **รู้สึกเป็นเรื่อง ปากุญหริยที่มีนักเรียนในสังกัด กทม. เพียง 1 คน จาก 1 โรงเรียนเท่านั้น ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009** เนื่องจาก กทม.มีความตื่นตัว และมีนโยบายทำความสะอาดด้วยความตระหนักรู้ว่า นักเรียนในโรงเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อของโรค พร้อมย้ำผู้บริหารสำนักงานเขต และผู้บริหารโรงเรียนที่มารับฟังให้ช่วยดูแลความสะอาดในชุมชนตลอดไป โดยเฉพาะความสะอาดส่วนตัวของนักเรียน เพราะไม่สามารถบอกได้ว่า ในวันหน้าจะเกิดมีโรคระบาดใดเพิ่มขึ้นอีก

ในวันเดียวกัน **นายวิทยา แก้วภราดัย** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ไพจิตร วราชาติ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.นพ.สมยศ ตรีศรมิ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้บริหารสำนักงานเขตปทุมวัน อสม.กทม. นักวิชาการและเหล่าดารา ลงพื้นที่รณรงค์เดินแจกคู่มือประชาชนรู้เท่าทันเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 พร้อมด้วยโปสเตอร์ เอกสารความรู้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ป้องกันได้ รักษาหาย ที่บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างปลอดภัย

นายวิทยากล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแห่งการรณรงค์ป้องกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขจะรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 อย่างต่อเนื่อง โดยในเขตกทม.ได้ให้กรมวิชาการทุกกรม ร่วมกับกทม.ทุกเขต รวมทั้งเขตปริมณฑลเช่นจังหวัดนนทบุรี ออกรณรงค์แจกเอกสารคู่มือป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนนิยมไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด ส่วนในต่างจังหวัดในวันนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจัดอบรมให้ความรู้ อสม.กว่า 970,000 คนทั่วประเทศ และจะให้อสม.เป็นแกนนำให้ความเข้าใจเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 แก่ประชาชนในทุกหมู่บ้าน /ชุมชนทั่วประเทศเช่นกัน นับเป็นแผนปฏิบัติการแบบดาวกระจายในทุกพื้นที่ มั่นใจว่าประชาชนไทยจะมีความรู้ความเข้าใจโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ซึ่งมีอาการป่วยไม่แตกต่างจากโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้จำนวนการเจ็บป่วยลดลงด้วย

ใน รอบ 24 ชั่วโมงมานี้ ได้รับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบยืนยันติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ทั้งหมด 43 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 17 ราย ในจำนวนนี้ 2 ราย ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ อีก 15 ราย ติดเชื้อในประเทศ และที่เหลืออีก 26 รายเป็นรายเก่าที่รอผลการตรวจยืนยันรวมยอดสะสมตั้งแต่เดือนเมษายน -21 มิถุนายน 2552 มีทั้งหมด 705 ราย กว่าร้อยละ 98 อาการหายเป็นปกติ ในวันนี้มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009 นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 16 ราย อยู่ในโรงพยาบาลรัฐ 10 ราย ที่เหลืออยู่โรงพยาบาลเอกชน อาการไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากบางรายอาการหายดีแล้ว แต่ผู้ปกครองขอให้อยู่ต่อ

ที่มา: <http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520000069846>